

# Phòng khám Đa khoa thái hà: Địa chỉ “vàng” chăm sóc sức khỏe

Được ra đời mang tiêu chí chăm sóc toàn diện tính mạng cho đối tượng dân phía trên địa bàn hà nội và các tỉnh thành miền bắc nhắc chung, bệnh viện đa khoa thái hà đã không ngừng cố gắng để phân phối các dịch vụ y tế tin cậy nhất, cho công đoạn trị đạt kết quả cao.

Thời điểm mắc những bệnh, đặc biệt là các bệnh lý có đặc thù “nhạy cảm” như là bệnh nam khoa, bệnh lý phụ khoa, bệnh xã hội, bệnh trĩ - hậu môn... mặc dù đã có các dấu hiệu báo hiệu bệnh, nhưng rộng rãi người bệnh thường tỏ chây xấu hổ, không dám chia sẻ đi kèm ai, thậm chí né hạn chế thăm khám do cho rằng đây và khúc mắc khó nói, không thể để người không giống biết được. Do vậy đã dẫn đến rộng rãi phiền toái giúp sinh hoạt, tính mệnh và khả năng sinh sản về dưới.



Trung tâm y tế Đa khoa thái hà: Địa chỉ thăm khám chữa bệnh tin cậy, tin cậy, giỏi được người dân tin tưởng lựa chọn

ở hà nội, phòng khám đa khoa 11 thái hà (số 11, thái hà, Đống Đa, hà nội) là địa chỉ thăm khám bệnh lý quen thuộc và đáng tin được rộng rãi bệnh nhân tin tưởng tới khám thời gian có nhu cầu.

Phòng khám đa khoa thái hà hà nội được sở y tế hà nội cấp phép hoạt động, chữa thành công giúp hàng ngàn bệnh nhân, cho họ lấy lại tự tin và cuộc sống hạnh phúc vốn có của mình.

Để đảm bảo tin cậy điều trị, tạo dựng niềm tin nơi người bệnh, phòng khám thu hút những bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm trực tiếp đảm nhận công tác thăm khám, chẩn đoán, vào quy trình điều trị hiệu quả...



## TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI



Bên cạnh đó, pk thái hà cũng là một trong số những ít trung tâm y tế rất hay tiếp cận, học hỏi và ứng dụng thành công các khoa học hiện đại tới giai đoạn điều trị nhằm hạn chế các phát sinh giá thành cho bệnh nhân. đặc trưng như: khoa học oxygen, dao leep, dha, ala-pdt, công nghệ xâm lấn tối thiểu hàn quốc...

Về khúc mắc tầm giá thăm khám, đây cũng là nỗi lo của số đông bệnh nhân. Thấu hiểu được điều này, phòng khám đa khoa thái hà hà nội đã kê khai, niêm yết từng hạng mục khám chữa trị để bệnh nhân tiện theo dõi.



## PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÁI HÀ

0867.763.806



Để tuyệt vời công đoạn thăm khám trị bệnh, tiết kiệm tối đa khi giúp bệnh nhân phòng khám xây dựng đội ngũ giải đáp và đặt hẹn trực tuyến, thủ tục hồ sơ được xử lý ngay. đặc biệt, mô hình khám “1 người bệnh - một bác sĩ” cho giữ gìn sự riêng tư giúp người bệnh cởi mở giới thiệu, trao đổi thông tin bệnh lý, được thăm khám chu đáo, chăm sóc tận tình.

Sau nhiều năm hoạt động, bệnh viện đa khoa thái hà đã khẳng định được chất lượng, niềm tin trong lòng người bệnh thông qua vấn đề số lượng bệnh nhân tới khám không ngừng tăng mạnh qua các năm. Những người bệnh đã dứt điểm bệnh lý giới thiệu bệnh nhân thân, bạn bè đến điều trị và cũng xin chào lại những phản hồi tích cực, những tình cảm uy tín đẹp cho cơ sở y tế. Đây chính là nguồn động lực to lớn để bệnh viện thái hà ngày càng tăng trưởng vững mạnh, san sẻ nỗi lo bệnh lý tật cho người bệnh, tuân theo mục tiêu xuyên suốt là “chữa bệnh cứu người”.

### Liên hệ phòng khám đa khoa thái hà

Website: <https://thaihaclinic.webflow.io>

Bản đồ tới phòng khám: <https://g.page/thaihaclinic?gm>

Điện thoại: 0379.544.317

Toạ lạc tại: số 11 thái hà, Đống Đa, hà nội

Giờ làm việc: 8h00 - 20h00, t.2 - cn, cả lễ & tết.

**Bệnh viện thái hà hà nội ở trên mạng xã hội:**

Google news: [Trang tin tức của thai ha clinic](#)

Facebook: <https://www.facebook.com/11thaihaclinic>

Twitter: <https://twitter.com/thaihaclinic>

Lotus: <https://lotus.vn/w/profile/124319285980198953.htm>

Youtube: <https://www.youtube.com/c/ph%3b2ngkh%3a1mth%3a1ih%3a011>

Pinterest: <https://www.pinterest.com/thaihaclinic>

Instagram: <https://www.instagram.com/thaihaclinic>

Tumblr: <https://thai-ha-clinic.tumblr.com>

Hashnode <https://chamsocsuckhoe.hashnode.dev>